

**มาตรการและประเด็นความรู้ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของตัวชี้วัด (PIRAB)**  
**ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)**  
**และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)**

กลยุทธ์PIRAB	มาตรการ	เหตุผลประกอบในการกำหนด มาตรการ	ความรู้/ประเด็นความรู้	เหตุผลประกอบในการกำหนด ความรู้/ประเด็นความรู้
Partnership (P)	สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำ คลังข้อมูลวิชาการและผลงาน ทางวิชาการ	การสร้างการมีส่วนร่วมจะช่วย ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ ดำเนินงานในด้านการจัดการ ระบบคลังข้อมูลวิชาการและ ผลงานวิชาการของหน่วยงาน	ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน คลังและพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับ การบริหารงานคลังและพัสดุ ให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของ หน่วยงาน
Regulation (R)	เสริมสร้างความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานคลังและพัสดุ	เพื่อให้บุคลากรของกรมอนามัย และผู้ที่ให้ความสนใจ มีความ เข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานคลังและพัสดุ	ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานคลังและพัสดุ	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานคลังและพัสดุ
Advocacy (A)	สื่อสารคลังข้อมูลวิชาการและ ผลงานวิชาการของหน่วยงาน	เพื่อให้บุคลากรของกรมอนามัย และผู้บริหารใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานและบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ	ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานคลังและพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ บริหารงานคลังและพัสดุ เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์PIRAB	มาตรการ	เหตุผลประกอบในการกำหนด มาตรการ	ความรู้/ประเด็นความรู้	เหตุผลประกอบในการกำหนด ความรู้/ประเด็นความรู้
Building Capacity (B)	เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร ของกรมอนามัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง สนใจ	การทบทวนข้อมูลวิชาการและ ผลงานวิชาการ พบว่า ข้อมูลที่ ใช้เพื่อการดำเนินงานอยู่ใน สภาพกระจัดกระจาย ขาดการ เก็บรวบรวมอย่างเหมาะสม การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็น ปัจจุบัน การเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และการกำหนดหัวข้อบนเว็บไซต์ ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา	ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานคลังและพัสดุ	เพื่อให้เกิดโอกาสและสร้างการ เรียนรู้แก่บุคลากรของกรม อนามัยอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ ตอบสนองเป้าหมายของกรม อนามัย